



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๗๔-๖๑๐-๔๗๓

ที่ พท ๕๕๔๐๑/..... วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง  
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกท่าน

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การจัดโครงการ/กิจกรรม การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว และการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ นั้น

ดังนั้น จึงขอออกมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ดังกล่าว เพื่อมิให้ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังต่อไปนี้

๑. ให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
๒. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายใน
๓. ตระหนักและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ
๔. ดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และทางแพ่ง ต่อผู้ที่กระทำความผิดทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นางสาวสมคิด อินทรกุล)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

ทะเบียนรับ บันทึกข้อความ ที่ พท ๕๕๔๐๑/- ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

รับทราบ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญเลิศ ไชยสวัสดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๒	นางภัทราทิพย์ จินชานา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๓	นายสันหัต บุญมณี	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๔	นางจินตหรา จันมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๕	ช.ธ. บิฉิณท เมตโรนรินทร์	นิติกร	ศิริยา ไชย.	
๖	นายศิวพล มีมละเนอ	พนักงานขับรถ	Amp	
๗	ช.ส. กษารณ เสียมขันธ์	คนงาน	กษารณ	
๘	นางอรุณี ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		
๙	นางมอญ วัชรวิวัฒน์	คนครัว	มอญ	
๑๐	นางนิตยา ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		
๑๑	น.ธ. นิตยา ชุมโพธิ์	คนงาน	นิตยา	
๑๒	นางสาวลาอริย์ ออชวาน	นักบริหารกรมการปกครอง	ลาอริย์	
๑๓	นายอริย์ นันทโพธิ์	อพ. คัดกรองโรค วิชาคน		
๑๔	นางจิรณช นอนมร	นักวิชา กรม กัม ๙		
๑๕	ช.ส. ขนฝ่อ ธานีโตพจน์	น.ธ. อพ. ออสม.		
๑๖	นางปวีณาพร งามชุก	อพ. การช่างเทคนิค วิชาคน		
๑๗	นางปรานี ยอดราช	นักบริหารระดับชำนาญการ		
๑๘	นางเนติมา มากเมธ	นักบริหารชำนาญการ		
๑๙	ช.ส. ศาญญา อุณหาดนันท	เจ้าพนักงานธุรการ		
๒๐	ช.ส. อาตม ธีรขันธ์	นักวิชาการชำนาญการ		
๒๑	นางอรรณี อธิษฐาน	นักวิชาการชำนาญการ: ๑๑๘		
๒๒	นางอรรณี อธิษฐาน	พ.ศ. ๑๑๑๑๑๑๑๑		
๒๓	นางนิตยา ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		
๒๔	นางนิตยา ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		
๒๕	นางนิตยา ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		
๒๖	นางนิตยา ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		
๒๗	นางนิตยา ชุมโพธิ์	อพ. ออสม. วิชาคน		